

Số: /BC-UBND

Hón Quản, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện “Đề án hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện giai đoạn 2018-2025” theo Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-HĐND-DT ngày 21/8/2023 của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Giám sát việc thực hiện “Đề án hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2025” theo Quyết định 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 04/4/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Xét đề nghị của Trưởng phòng Dân tộc tại Tờ trình số 107/TTr-PDT ngày 21/9/2023. UBND huyện Hón Quản báo cáo Kết quả thực hiện Đề án hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025, cụ thể như sau:

I. VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

Trên cơ sở các quy định của Chính phủ và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện đã ban hành các kế hoạch để kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện:

Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 08/01/2018 về việc phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Hón Quản năm 2018; Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 12/04/2018 về triển khai thực hiện đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” đến năm 2020 trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 14/03/2019 về phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện năm 2019; Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 30/3/2018 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021” trên địa bàn huyện.

Bên cạnh những kế hoạch đã ban hành, UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn phòng Dân tộc xây dựng các kế hoạch chi tiết để lồng ghép tổ chức tập huấn, tuyên truyền, **bồi dưỡng kiến thức pháp luật** cho người có uy tín và người dân trong đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm thực hiện tốt chính sách dân tộc, đặc biệt là việc triển khai thực hiện đề án hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Đánh giá về những kết quả đạt được

Thông qua các đợt tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tạo được chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức tự giác chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số với Đảng và Nhà nước. Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc đã được tuyên truyền, phổ biến đến đồng bào dân tộc thiểu số với nội dung và hình thức phù hợp theo quy định tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, các chính sách được triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao; bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã chủ động nắm bắt, sàng lọc thông tin trên các trang thông tin đại chúng, cảnh giác với các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, cùng chung tay xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa.

- 100% cán bộ, công chức làm công tác dân tộc liên quan đến bình đẳng giới ở cấp huyện, cấp xã và người có uy tín, già làng tiêu biểu, xuất sắc trong đồng bào DTTS được phổ biến pháp luật về bình đẳng giới và tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực tổ chức triển khai thực hiện, tuyên truyền chính sách, pháp luật về bình đẳng giới.

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp

2.1. Công tác phổ biến, tuyên truyền

- Đã tổ chức 14 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho già làng, người có uy tín, trưởng, phó ấp, sóc, thanh thiếu niên là người dân tộc thiểu số và người dân tộc thiểu số trên địa bàn các ấp, sóc xa trung tâm xã.

- Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động thông qua các phương tiện thông tin đại chúng (chương trình, chuyên trang, chuyên mục trên truyền hình, phát thanh, báo, tạp chí, cổng thông tin điện tử...), bao gồm cả các chuyên trang, chuyên mục đặc thù bằng ngôn ngữ dân tộc thiểu số.

- Xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động trên đài Truyền thanh - Truyền hình huyện và đài truyền thanh các xã, thị trấn, trên trang thông tin điện tử huyện bình quân 60 chuyên mục - 100 tin, bài, phóng sự/năm.

- Việc biên soạn, in ấn, phát hành, cung cấp tài liệu phổ biến pháp luật và tuyên truyền, vận động: sách, sổ tay, tờ rơi, tờ gấp, tài liệu khác: Từ năm 2018-2022 đã tiếp nhận 5.000 tờ gấp, 750 cuốn sổ tay tuyên truyền do cấp tỉnh gửi về (*năm 2023 cấp 50 cuốn sổ tay tuyên truyền về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; 550 tờ rơi tuyên truyền hãy nói không với tảo hôn; hôn nhân cận huyết thống là vi phạm pháp luật, do Ủy Ban Dân tộc gửi; Tiếp nhận từ Ban dân tộc tỉnh 2.000 tờ rơi hỏi đáp: Một số vấn đề về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống*) đã cấp phát đến các ấp, sóc để người dân được tiếp cận và một số tài liệu được các báo cáo viên biên soạn và phát tại các buổi hội nghị, tập huấn, tuyên truyền...

- Mỗi năm UBND huyện Hớn Quản chọn 01 xã để tổ chức điểm cho công tác tuyên truyền:

+ Năm 2018 tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số tại xã An Khương, nội dung tuyên truyền về an toàn giao thông, hôn nhân và gia đình.

+ Năm 2019 tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Thanh An về an toàn giao thông, ma túy mại dâm.

+ Năm 2020 tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Phước An, nội dung tuyên truyền về an toàn giao thông, ma túy mại dâm.

+ Năm 2021-2022 do bệnh dịch covid-19, tập trung tuyên truyền phòng chống dịch bệnh covid.

- Lồng ghép nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách dân tộc trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, Lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số tại địa phương: Từ 2018 - 2022 đã tổ chức được 240 hội nghị lồng ghép công tác tuyên truyền, PBGDPL với 10.800 người tham gia, nội dung tuyên truyền chủ yếu tập trung vào các luật: Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật BHXH, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống ma túy, Luật Căn cước công dân, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, Luật Tín ngưỡng tôn giáo, Luật An ninh mạng, Luật Giao thông đường bộ, Luật Vệ sinh an toàn thực phẩm...

- Tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến, tôn vinh và nêu gương các điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động:

Các gương điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt đều được tôn vinh và khen thưởng trong các hội nghị tổng kết công tác dân tộc hàng năm.

- Hàng năm UBND huyện chỉ đạo phòng Dân tộc chủ trì, phối hợp với Tư pháp, Công an huyện tổ chức từ 2 đến 4 lớp tập huấn, bồi dưỡng phổ biến kiến thức cho các già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, thông qua các lớp tập huấn lồng ghép triển khai, phổ biến các nội dung liên quan đến tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các nội dung liên quan đến tình trạng bạo lực gia đình...

- Năm 2023 Phòng Dân tộc huyện phối hợp Ban Dân tộc tỉnh, Công an huyện tổ chức 03 hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật: Với các chuyên đề: (tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý cho vùng đồng bào DTTS; các quy định pháp luật về phòng, chống thuốc lá và phòng, chống tác hại của rượu bia; các quy định của pháp luật về phòng chống ma túy; các quy định của pháp luật về trẻ em và phòng, chống bạo lực gia đình) cho các đối tượng: cán bộ Dân tộc - Tôn giáo, cán bộ giảm nghèo các xã, thị trấn, Trưởng, (phó) ấp, Ban công tác mặt trận ấp, già làng, người có uy tín, Thanh

thiếu niên là người DTTS với 280 lượt người tham gia các xã (Thanh An, Tân Hưng, An Khương, An phú, Phước An, Tân Quan, Tân Hiệp, Minh Đức và Minh Tâm).

- Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em, đối tượng là phụ nữ và trẻ em gái tại các xã và ấp, sóc đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, UBND huyện Hớn Quản không được thụ hưởng dự án 8 thuộc chương trình 1719, vì không còn ấp, sóc xã đặc biệt khó khăn.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tiêu dự án 2 - Dự án 9 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn. UBND huyện chỉ đạo Phòng Dân tộc chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan trong tháng 11/2023 tổ chức mở lớp tập huấn, tuyên truyền, nói chuyện chuyên đề, phiên tòa giả định cho người dân tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số (tại các xã: Thanh An, An Khương, Phước An, Tân Hưng, Minh Đức, Tân Hiệp...) nội dung được triển khai có liên quan đến đề án “*Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào DTTS giai đoạn 2021 - 2025*”, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình và các quy định xử phạt liên quan theo quy định của pháp luật; các hình thức truyền thông về bình đẳng giới, hôn nhân và gia đình, vấn đề tảo hôn tại cộng đồng và các vấn đề liên quan đến công tác dân tộc, chính sách dân tộc tại địa phương.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Hiệu quả của Đề án

Qua công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong đó có luật Bình đẳng giới đã phân nào thay đổi nhận thức và hành vi của cộng đồng, gia đình và cá nhân, từng bước thu hẹp khoảng cách bất bình đẳng giới, sự quan tâm chia sẻ và cách ứng xử với phụ nữ và trẻ em gái trong mỗi gia đình tại cộng đồng và trong cơ quan, tổ chức đã có những chuyển biến rõ rệt, vị thế của người phụ nữ vùng DTTS ngày càng được nâng cao. Bên cạnh đó, các hoạt động tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên ở các cấp, các ngành và nhân dân. Thực hiện bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình, coi việc thực hiện bình đẳng giới là trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, gia đình và mọi cá nhân.

Các hành vi bạo lực gia đình, xâm hại nhân phẩm người phụ nữ có chiều hướng giảm; các tập tục lạc hậu trong hôn nhân và gia đình từng bước được xoá bỏ; Phụ nữ ở nông thôn được quan tâm tạo điều kiện về vay vốn, tạo việc làm, phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo; tỷ lệ phụ nữ thất nghiệp giảm; đời sống vật chất tinh thần, sức khoẻ của phụ nữ từng bước được cải thiện, góp phần phát huy được vai trò và năng lực của phụ nữ đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh qua đó dần đáp ứng các mục tiêu về bình đẳng giữa nam và nữ.

2. Thuận lợi

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Ban Dân tộc tỉnh, sự chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy các cấp, các ngành, hội đoàn thể trên địa bàn đã triển khai

nhieu hoạt động tuyên truyền, phổ biến các chương trình, chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy công tác bình đẳng giới.

Vị trí, vai trò của người phụ nữ nhất là trong vùng đồng bào DTTS, tham gia các hoạt động xã hội nói chung và gia đình nói riêng đã được nâng lên rất nhiều so với trước, điển hình các vị trí trong xã hội đối với lãnh đạo huyện ủy cũng như tại địa phương, người phụ nữ giữ vị trí quan trọng trong xã hội, nhiều phụ nữ nỗ lực, tự tin vươn lên, khẳng định mình trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; trình độ học vấn, năng lực chuyên môn, đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên.

Đặc biệt, bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, thể hiện ở tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, Hội đồng nhân dân, nữ lãnh đạo chủ chốt tại các cơ quan, đơn vị tương đối cao. Hầu hết các hoạt động bầu cử, đề xuất, đều chú ý đến cơ cấu nữ. Công tác cán bộ nữ được quan tâm chỉ đạo trên tất cả các khâu từ quy hoạch, đào tạo đến sử dụng, đề bạt. Trình độ học vấn cũng như chuyên môn của phần lớn nữ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

3. Khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế

Cán bộ làm công tác bình đẳng giới tại các xã, thị trấn chủ yếu làm theo chế độ kiêm nhiệm, do vậy công tác tham mưu và triển khai các hoạt động còn hạn chế.

Nhận thức của một bộ phận người dân vùng đồng bào DTTS về pháp luật còn nhiều hạn chế; những hệ lụy về mặt xã hội có thể gia tăng tình trạng bất bình đẳng về mặt giới tính; tình trạng bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ và trẻ em gái,...

IV. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT: Không.

Trên đây là báo cáo Kết quả thực hiện “Đề án hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn huyện Hớn Quản. Kính gửi Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Ban Dân tộc HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng Dân tộc;
- Phòng Lao động - TB&XH;
- Hội LHPN huyện;
- LĐVP, CV: Hồng;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Hạ